



The Center

<http://www.matichon.co.th>



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

ห่วงม.บยับเปิดลั้กั้ล้นข้อเสียอีก

- สกอ.ห่วงวันชีวิตน.ศ.หด-ปี4เร่งเรียนซัมเมอร์
- 'วันชัย'ชี้ตลาดเน้นคุณภาพมากกว่าจบไว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดปิดภาคเรียนตามการเรียนการสอนของประเทศกลุ่มอาเซียนไม่เหมือนกันว่า ปีแรกๆ มีปัญหาเรื่องนักศึกษาจบก่อนจาเข้าแน่นอน แต่อนาคตจะค่อยขยับๆ กันไปจนในที่สุดเปิดปิดพร้อมกันเหมือนเดิม แต่ส่วนตัวมองว่าการจบเร็วกว่า เป็นโทษและมีข้อเสียมากกว่าเพราะอาจไปเตะฝุ่นก่อน เพราะสถานประกอบการไม่ได้รับพนักงานตามช่วงการปิดเปิดภาคเรียน แต่หมุนเวียนตลอดปีอยู่แล้ว อีกทั้งสำหรับนักศึกษาหัวกะทิ สถานประกอบการก็ไปซ้อนและรอให้นิสิตนักศึกษาจบอยู่แล้ว ฉะนั้นการขยับเปิดปิดไปพร้อมกันทุกชั้นปี ส่งผลดีให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่า มากกว่ามหาวิทยาลัยที่ชั้นปี 2-4 ไม่ได้ขยับตาม ที่สำคัญการที่ชั้นปี 1 ขยับ แต่ชั้นปี 2-4 ไม่ได้ขยับ ก็ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องมาเร่งเรียนในช่วงซัมเมอร์

นายมนทล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2557 มพ.เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นเดือนสิงหาคม จากเดิมเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการขยับตามอาเซียน ส่วนชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดเทอมเดือนพฤษภาคมจากเดิมเดือนมิถุนายน ซึ่งเท่าที่ทราบ หลายมหาวิทยาลัยก็ทำลักษณะนี้ คือชั้นปีที่ 1 เปิดเรียนเดือนสิงหาคม ส่วนชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดเร็วขึ้นเป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งการที่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปไม่ได้ขยับตามอาเซียน ก็เพื่อให้ทันลิตจบเร็วขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของนิสิตที่ต้องการจบพร้อมๆ กับนักศึกษาที่อื่นๆ เพราะไม่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานช้ากว่า ซึ่งในส่วนของ มพ.

จะทำให้ทันลิตจบเร็วขึ้นมาเป็นต้นเดือนมกราคม จากเดิมจบปลายเดือนมกราคม ส่วนรอยต่อระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งเด็กจะมีเวลาว่างประมาณ 3-4 เดือนนั้น เราจะจัดกิจกรรม pre-university programs ให้เด็กได้ปรับตัว เข้าแคมป์และเสริมภาษาและคณิต โดยเด็กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป มฟล.จะขยับเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคมพร้อมกันทุกชั้นปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพราะมองว่าทำไปพร้อมกันทีเดียวดีกว่า นักศึกษาอาจจะจบช้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นประมาณ 3-4 เดือน แต่คิดว่าไม่มีผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะมั่นใจว่าเด็กเราเก่งและสามารถทำงานทำได้อยู่แล้ว อีกทั้งตลาดแรงงานไม่ได้มองว่าเด็กไปสมัครก่อนหรือหลัง แต่มองว่าเด็กทำงานให้เขาได้หรือไม่มากกว่า ที่สำคัญปัจจุบันตลาดแรงงานเข้ามารับสมัครเด็กล่วงหน้าในงานวันนัดพบแรงงานที่ มฟล. อยู่แล้ว แล้วเด็กก็เป็นฝ่ายเลือกสถานประกอบการด้วย ไม่ใช่แค่สถานประกอบการเลือกเด็ก ส่วนที่มองว่าชั้นปีที่ 1 จะมีเวลาค่อนข้างมากก่อนเปิดเทอมนั้น ความจริงไม่มากนักเพราะเราต้องรอเด็กที่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิสชันส์ประมาณเดือนพฤษภาคม ดังนั้น จะมีระยะเวลาแค่ 3 เดือนซึ่งระหว่างนั้นเราเตรียมกิจกรรมให้เด็กได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้เด็ก ส่วนนักศึกษาเก่าจะมีช่วงเปิดภาคเรียนซัมเมอร์ยาวขึ้น แต่เด็กก็จะมีโอกาสเรียนมากขึ้นด้วย